

SỰ THAM GIA CỦA LUẬT SƯ TRONG QUÁ TRÌNH KHÁNG NGHỊ CỦA QUÝ VỊ

Khi nào quý vị có thể thuê luật sư hỗ trợ quý vị trong quá trình kháng nghị.

Quý vị có thể thuê luật sư hỗ trợ quý vị trong quá trình kháng nghị. Chẳng hạn, luật sư có thể giúp quý vị chuẩn bị một cuộc họp hay một phiên điều trần hoặc tham gia một bước của quy trình kháng nghị. Có quy định cụ thể về việc luật sư tham gia một buổi hòa giải hay phiên điều trần.

Quý vị phải báo cho trung tâm khu vực nếu quý vị đang hoặc sẽ thuê một luật sư được California cấp phép hành nghề tham dự cuộc họp không chính thức, buổi hòa giải hay phiên điều trần của quý vị. Quý vị phải báo cho trung tâm khu vực tối thiểu 5 ngày trước buổi hòa giải. Quý vị phải báo cho trung tâm khu vực tối thiểu 15 ngày trước phiên điều trần.

Quý vị cũng có thể yêu cầu người khác giúp hoặc hỗ trợ trong bất kỳ bước nào của quy trình kháng nghị.

Khi nào một trung tâm khu vực có thể thuê luật sư hỗ trợ trong quá trình kháng nghị.

Một trung tâm khu vực có thể thuê luật sư hỗ trợ trong quá trình kháng nghị. Tức là luật sư có thể hỗ trợ trung tâm khu vực chuẩn bị một cuộc họp hay phiên điều trần.

Trung tâm khu vực không được thuê luật sư do California cấp phép hành nghề tham gia bất kỳ bước nào của quy trình kháng nghị trừ khi quý vị là một luật sư hoặc thuê một luật sư được California cấp phép hành nghề tham gia.

Ai hội đủ điều kiện được coi là luật sư do California cấp phép hành nghề.

Luật sư được cấp phép hành nghề tại California là những người đã được cấp phép hành nghề luật tại California. Hiệp hội Luật sư California (State Bar of California) giám sát việc cấp phép hành nghề luật cho luật sư.

Một số luật sư sẽ là thành viên “đang hoạt động” của Hiệp hội Luật sư California. Một số luật sư khác sẽ là thành viên “không hoạt động” của Hiệp hội. Thành viên đang hoạt động là những người được phép đại diện cho các cá nhân hay thực thể tại California. Luật sư không hoạt động được cấp phép hành nghề tại California nhưng không thể đại diện cho các cá nhân hay thực thể, trừ khi họ trở thành thành viên đang hoạt động của Hiệp hội Luật sư California.

Trên trang mạng của Hiệp hội Luật sư California, quý vị sẽ kiểm tra được một luật sư có được cấp phép hành nghề tại California hay không:

<https://apps.calbar.ca.gov/attorney/LicenseeSearch/QuickSearch?FreeText=>



Luật sư có thể tham gia quy trình kháng nghị vào những thời điểm nào khác?

Chuyên viên điều trần có thể quyết định rằng một luật sư được California cấp phép hành nghề có thể tham gia phiên điều trần để “thực thi công lý”. Tức là chuyên viên điều trần có thể cho phép một luật sư được California cấp phép hành nghề tham gia nếu việc đó giúp tạo nên một quy trình kháng nghị công bằng. Việc này có thể vẫn sẽ xảy ra ngay cả khi một bên không tuân thủ thời hạn thông báo rằng họ sẽ sử dụng một luật sư. Chuyên viên điều trần phải thông báo cho các bên về quyết định này trước khi bắt đầu phiên điều trần.

Tìm Hỗ Trợ Ở Đâu

Quý vị có thể tìm hỗ trợ để hiểu các quyền kháng nghị của mình. Quý vị có thể tham khảo một số cơ quan có khả năng giúp quý vị bằng cách nhấp vào thẻ “Tìm Hỗ trợ” tại địa chỉ:

<https://www.dds.ca.gov/general/appeals-complaints-comments/fair-hearings-complaint-process/lanterman-act-appeals-information-packet/>

